

เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บทนำ

เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) นี้ เนื่องจาก เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้สมัครรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าท่านในฐานะผู้สมัครรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิชอบ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์
(สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์)

เลขที่ อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 17 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-858-6444

Email Address : scholarship.cp@gmail.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) (ถ้ามี)

สำนักบริหารความเสี่ยง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : CPG_CRO@cp.co.th

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย

1. ตามที่ท่านได้ดำเนินการกรอกข้อมูล และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภทตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ที่	ข้อมูลส่วนบุคคล	ดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ก.	ข้อมูลจากใบสมัครขอรับทุนการศึกษา			
1	ชื่อ-สกุล	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
2	เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา	เปิดเผยให้บริษัท ภายในเครือข่าย	เพื่อการจัดการด้านสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม สำหรับการพัฒนาศักยภาพ นิสิต นักศึกษา	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
3	เบอร์โทรศัพท์	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
4	วันเดือนปีเกิด	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
5	LINE ID, Facebook Account, E-mail Address	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
6	ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามภูมิลำเนา	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
7	ประวัติการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ และประกอบการพิจารณาคัดเลือก	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
8	ประวัติกิจกรรม และข้อมูลกิจกรรม	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ และประกอบการพิจารณาคัดเลือก	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
9	ชื่อ-สกุล บิดา มารดา และ/หรือผู้อุปการะ	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
10	ชื่อ-สกุล พี่น้อง	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล

ที่	ข้อมูลส่วนบุคคล	ดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
11	สถานะทางการเงินของครอบครัว	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ และประกอบการศึกษาคัดเลือก	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
12	สถานะความเป็นอยู่ของครอบครัว	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ และประกอบการศึกษาคัดเลือก	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
13	ข้อมูลการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิปัตร	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ และประกอบการศึกษาคัดเลือก	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
14	ข้อมูลการทำงานหารายได้พิเศษ	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ และประกอบการศึกษาคัดเลือก	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
15	ข้อมูลสถานะการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ และประกอบการศึกษาคัดเลือก	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
16	ข้อมูลการได้รับเงินที่ผ่าน	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ และประกอบการศึกษาคัดเลือก	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
ข.	หลักฐานประกอบการสมัคร			
17	หนังสือรับรองจากสถานศึกษา	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
18	สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcripts)	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
19	รูปถ่ายประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อเก็บประวัติ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
ค.	หลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร			
20	ผลทดสอบทางจิตวิทยา (PsyTech) (กรณีมีการร้องขอให้ผู้สมัครทำแบบทดสอบ)	เปิดเผยให้บริษัทภายในเครือข่าย	เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาทุนเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
21	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมีการร้องขอให้ผู้สมัครดำเนินการส่ง)	เปิดเผยให้บริษัทภายในเครือข่าย	เพื่อเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล
22	สำเนาบัญชีธนาคาร (กรณีมีการร้องขอให้ผู้สมัครดำเนินการส่ง)	เปิดเผยให้บริษัทภายในเครือข่าย	เพื่อเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา	3 ปี นับจากวันที่ให้ข้อมูล

ที่	ข้อมูลส่วนบุคคล	ดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ง.	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์			
23	แบบฟอร์มสัมภาษณ์ผู้สมัคร ขอรับทุนการศึกษา	เก็บรวบรวม ใช้	เพื่อประกอบการพิจารณา คัดเลือก	3 ปี นับจากวันที่ให้ ข้อมูล

กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

ก. ข้อมูลจากใบสมัครขอรับทุนการศึกษา : เก็บประวัติ เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม สำหรับการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา

ข. หลักฐานประกอบการสมัคร : เก็บประวัติ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การได้รับหรือไม่ได้รับทุนการศึกษา

ค. หลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร : เบิกจ่ายเงินการศึกษา และพัฒนาศักยภาพ นิสิต นักศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์

ง. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ : ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การได้รับหรือไม่ได้รับ ทุนการศึกษา

หน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้

1. สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์
2. ฝ่ายบัญชีมูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์
3. ฝ่ายบุคคล บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะดำเนินการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้หน่วยงานที่ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ใน เอกสารฉบับนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. กรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยแจ้งผ่านแบบฟอร์มสิทธิเจ้าของข้อมูลต่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

2. ท่านสามารถเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ รวมถึงขอให้โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยแจ้งผ่านแบบฟอร์มสิทธิเจ้าของข้อมูลต่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

กรณีที่โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว

3. ท่านสามารถขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งผ่านแบบฟอร์มสิทธิเจ้าของข้อมูลต่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกรณีดังต่อไปนี้

3.1 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เว้นแต่ โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3.2 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

3.3 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

4. ท่านสามารถขอให้โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งผ่านแบบฟอร์มสิทธิเจ้าของข้อมูลต่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกรณีดังต่อไปนี้

4.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อไป

4.3 เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่อาจปฏิเสธคำขอ

4.4 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5. ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยแจ้งผ่านแบบฟอร์มสิทธิเจ้าของข้อมูลต่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกรณีดังต่อไปนี้

5.1 เมื่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของข้อมูลส่วนบุคคล

5.2 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.4 เมื่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 3.

6. ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และหากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับท่านไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านสามารถแจ้งโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ โดยแจ้งผ่านแบบฟอร์มสิทธิเจ้าของข้อมูลต่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

7. กรณีที่ท่านพบ เห็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือเอกสารฉบับนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุการณ์ละเมิดหรือฝ่าฝืนได้ที่โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์) เลขที่ อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 17 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-858-6444 Email Address : scholarship.cp@gmail.com นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนกรณี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เก็บรวบรวม รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะจัดเก็บในอนาคตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารฉบับนี้

ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขตาม “เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)” ข้างต้น

ลงชื่อ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(.....)



ซีพี...เพื่อความยั่งยืน

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์